



## THÔNG BÁO

### KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 09/8/2021, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp; Thường trực Tỉnh ủy thống nhất, kết luận một số nội dung như sau:

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, điều trị và nguy cơ lây nhiễm người về/đến tỉnh từ các địa phương có dịch. Đòi hỏi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể trong tỉnh phải nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả các nguồn lây nhiễm, trong đó, xác định xử lý các nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương, bằng mọi biện pháp điều tra, truy vết xác định nguồn lây nhiễm trong cộng đồng đối với chùm ca nhiễm tại Khu phố 1, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; kịp thời xử lý không để dịch lây lan trong cộng đồng.

2. Triển khai xây dựng thực hiện kế hoạch rà soát, chủ động xét nghiệm tầm soát trên diện rộng đối với khu vực, địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao (*thuộc thôn, xóm, tổ dân phố, địa bàn có nhiều bệnh nhân và lịch sử quá trình bệnh nhân đã từng đến (chợ, cảng cá), nơi phát sinh ổ dịch, nơi có mật độ dân cư cao, giao lưu đi lại nhiều...*) và nhóm trường hợp nguy cơ lây nhiễm cao (*người làm dịch vụ vận chuyển; người buôn bán ở chợ, siêu thị; người liên quan đến dịch vụ công cộng; công nhân các nhà máy, xí nghiệp chuẩn bị quay lại sản xuất...*). Với mục tiêu phát hiện sớm trường hợp lây nhiễm; kịp thời, xử lý, ngăn chặn hiệu quả, không để dịch

lây lan trong cộng đồng; cơ sở để đánh giá dự báo giúp việc ra quyết định các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch cho thời gian tiếp theo.

Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 tỉnh khẩn trương xây dựng ban hành kế hoạch, huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phân công phối hợp thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chặt chẽ, hiệu quả đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm; phấn đấu cho kết quả xét nghiệm tầm soát chậm nhất **vào buổi sáng thứ sáu, ngày 13/8/2021.**

**3.** Chỉ đạo khẩn trương rà soát, điều chỉnh, giãn cách số người trong một phòng tại các khu cách ly tập trung, kiểm soát chặt chẽ không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Rà soát, sắp xếp giảm cơ sở cách ly y tế tập trung, giải thể các khu cách ly không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch; chuẩn bị kỹ các điều kiện đảm bảo an toàn về trang thiết bị, nhân lực, cơ chế vận hành các cơ sở cách ly đối với các trường hợp F0 không triệu chứng, độ tuổi dưới 45 và không có bệnh nền. Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo số người về/đến tỉnh từ các tỉnh, thành phố có dịch, chuẩn bị cơ sở cách ly dự phòng, chủ động đảm bảo các điều kiện, ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh.

**4.** Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thật nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phân công thành viên tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; trường hợp lơ là, chủ quan trong kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm quy định về phòng chống dịch, thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và Tổ kiểm tra, giám sát phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung huyện Ninh Hải; đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị có liên quan để xảy ra vi phạm; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

**5.** Về triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính Phủ: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nắm, giải quyết, báo cáo rõ số hồ sơ đề nghị hỗ trợ, số hồ sơ được phê duyệt, số hồ sơ không được phê duyệt (*nguyên nhân*); chỉ đạo tập trung đẩy nhanh rà soát, thẩm định, phê duyệt chi hỗ trợ kịp thời cho người lao động, người sử dụng

lao động gặp khó khăn, nhất là nhóm đối tượng lao động tự do được bổ sung đợt 2. Kịp thời biểu dương những đơn vị, địa phương, cá nhân triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh, phê bình, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, địa phương và cá nhân chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo nguyên tắc từng đối tượng khó khăn nhất đến các đối tượng tiếp theo trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Rà soát, xem xét hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

**6.** Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, các ban đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung Thông báo này và các văn bản chỉ đạo có liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn;
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Nguyễn Đức Thanh**